

Số: /TB - VNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện về việc giới thiệu thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính kính gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024, kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (có Danh mục kèm theo Thông báo này).

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông tin đến các nhà khoa học, giảng viên trong đơn vị tham gia, đăng ký thực hiện. Cá nhân có nhu cầu tham gia sẽ liên hệ trực tiếp với các cơ quan chủ quản để biết thông tin chi tiết và kịp triển khai theo đúng thời hạn hoặc Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (trực tiếp ThS. Phùng Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Quản lý khoa học, số di động: 0903.415.579) để được hỗ trợ về thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thông báo để Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Học viện (để b/c);
- PGĐ Học viện Lương Thanh Cường (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để ph/th);
- Viện trưởng (để b/c);
- Các Phó Viện trưởng;
- Đăng Website Học viện, Viện;
- Lưu: VT, NCKH.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Sản

DANH MỤC
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số: /TB-VNC ngày / /2023 của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU	GHI CHÚ
1	Bộ Khoa học và Công nghệ	<p>Đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN & ĐMST) giai đoạn đến năm 2030.</p> <p>Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn các mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại nói chung và trong lĩnh vực KH-CN & ĐMST nói riêng; - Đề xuất được một số mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong lĩnh vực KH-CN & ĐMST. <p>Sản phẩm dự kiến đạt được:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về một số mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại trong lĩnh vực KH-CN & ĐMST; - Báo cáo kết quả triển khai thí điểm một vài mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại trong lĩnh vực KH-CN & ĐMST tại Bộ Khoa học và Công nghệ; - Báo cáo đề xuất các mô hình truyền thông chính sách mới, hiện đại phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong lĩnh vực KH-CN & ĐMST; - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 	<p>* Hồ sơ đăng ký:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKH-CN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên. 3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12/11/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 12/11/2023.

(Danh sách 01 đơn vị)./.